

Chúa Nhật V Phục Sinh 28/4/2024

Ý Lễ Trong Tuần

Suy Niệm Phúc Âm

Thứ Bảy (27/4): + LH Maria + LH Augustinô
Chúa Nhật (28/4): **Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh**



(+ 2 LH Anna + Các Linh Hồn)
(+ LH Anna + Các Linh Hồn)
+ LH Maria, mới qua đời
+ LH Giuse + LH Giacôbê

Thứ Hai (29/4): Mùa Phục Sinh - Thánh Catherine of Sienna, Trinh Nữ và Tiến Sĩ Giáo Hội

Thứ Ba (30/4): Mùa Phục Sinh - Thánh Pius V, Giáo Hoàng + LH Maria

Thứ Tư (01/5): Mùa Phục Sinh - Thánh Giuse Thợ Lễ Kỷ Niệm 10 Năm của Đức Giám Mục Kemme tại Nhà Thờ Chánh Tòa - Không có Lễ 12 PM tại Giáo Xứ

Thứ Năm (02/5): Mùa Phục Sinh - Thánh Athanasius, Giám Mục và Tiến Sĩ + LH Maria

Thứ Sáu (03/5): Mùa Phục Sinh - Hai Thánh Tông Đồ Philip và James + LH Maria

Thứ Bảy (04/5): Mùa Phục Sinh - Lễ Thêm Sức
Chúa Nhật (05/5): **Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh**
- Lễ Dâng Hoa Kính Đức Mẹ

Sách Bài Đọc Năm B: trang 289

Thánh Vinh Đáp Ca: **Lạy Chúa, giữa lòng đại hội, con nguyện tán dương Ngài.**

Allêluia, Allêluia: Chúa nói: “**Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái.**” **Allêluia.**

Tiền Dâng Chúa Chúa Nhật 21/4/2024

- Thánh Lễ Tiếng Việt thứ Bảy: \$1,262.66
- Thánh Lễ Tiếng Anh thứ Bảy: \$4,069.66
- Thánh Lễ tại Lễ Đài Mẹ Lavang CN: \$5,077.00

Phụng Vụ Chúa Nhật 05/5/2024

Lời Chúa, Lời Nguyện (Thứ Bảy): Đoàn LMTT
Lời Chúa, Lời Nguyện (CN): Đoàn LMTT
Thừa Tác Viên (CN): Ông Phan Khắc Thành, Ông Huỳnh Hồng Hào, Chị Nguyễn Huyền Nhung Mary, Anh Trần Khoa Xin Tiền Nhà Thờ (CN): KT Phan Việt Huy

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha 4/2024

Cầu Cho Vai Trò Của Người Phụ Nữ: Xin cho phẩm giá và sự đa năng của người phụ nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hóa, và xin cho việc phân biệt đối xử với họ chấm dứt tại các quốc gia trên thế giới.

Cây nho là một cây quen thuộc trên đất Palestin. Người ta trồng nho để ăn trái hay làm rượu. Đức Giêsu đã từng thấy những cây nho với những cành nho trĩu quả. Ngài muốn dùng hình ảnh này để nói lên tương quan giữa Ngài với môn đệ. “Thầy là cây nho, anh em là cành” (c. 5). Cành sống được, sinh trái được, là nhờ còn gắn liền với cây. Dòng nhựa nguyên từ cây sẽ nuôi sống cành. Như cành không tự mình sinh trái được (c. 4), người môn đệ cũng chẳng làm gì được nếu không gắn bó với Thầy (c. 5). Có một lối nói đặc biệt để diễn tả sự gắn bó này: *ở lại trong*. Cụm từ này được nhắc lại sáu lần như một điệp khúc (cc. 4-7). “Anh em hãy ở lại trong Thầy”: một lời kêu mời tha thiết của trái tim. Thầy Giêsu như xin các môn đệ đừng quay lưng trước tình yêu, vì tình yêu cần được đáp trả mới nên trọn vẹn. “*Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em*” (c. 4). Cành nho không có tự do để chọn ở lại hay không ở lại. Chỉ con người mới có thể tự nguyện ở lại hay cố tình từ chối. Nhưng ở lại trong Thầy cũng có nhiều cấp độ. Chắc chúng ta đã ở lại trong Chúa Giêsu phục sinh đến một mức nào đó. Và cây đời của chúng ta đã sinh hoa trái ít nhiều. Nhưng chúng ta vẫn cần ở lại hơn để có trái nhiều hơn. Càng ở lại sâu, càng có trái nhiều, trái ngon, trái tồn tại mãi (cc. 5.8.16). Trái tỷ lệ thuận với việc chúng ta ở lại trong Chúa. Nét đặc sắc làm nên đời người Kitô hữu chính là chuyện của cây và cành. Cây và cành cùng sẽ chia một dòng nhựa sống. Kitô hữu không chỉ *sống với* Giêsu, *sống như* Giêsu, *sống cho* Giêsu, mà còn *sống trong* Giêsu, sống sự sống của Chúa Giêsu phục sinh. Chưa *sống trong* Giêsu, chưa thực sự là Kitô hữu.

Chúng ta cũng không quên vai trò của Thiên Chúa Cha người trồng nho. Cây nho Giêsu được Cha vun trồng chăm bón. Các cành nho không sinh trái thì bị Cha chặt đi. Các cành đã sinh trái thì được Cha cắt tỉa để sinh trái *hơn* (c. 2). Cha cắt tỉa không vì độc ác, nhưng vì yêu, vì muốn điều tốt hơn cho cành nho. Chữ *hơn* giúp chúng ta hiểu được những cắt tỉa đau đớn trong đời mình. Có thể nói chính Đức Giêsu cũng đã được Cha cắt tỉa qua khổ đau, nhục nhã và cái chết kinh hoàng. Không phải vì Ngài chưa thanh sạch, nhưng để Ngài giống và gần ta hơn. “Điều làm Cha được tôn vinh là anh em sinh trái *nhiều*” (c. 8). Vinh quang của Cha không nghịch với sự triển nở thật sự của con người. Sự èo ụột, cần cỗi của chúng ta mới là nỗi nhục cho Thiên Chúa. Hãy sinh trái nhiều nhờ chấp nhận những cắt tỉa của Cha qua lời của Giêsu.

Lịch Trình Sinh Hoat

-04/5/2024: Đức Giám Mục đến cho các em lãnh bí tích Thêm Sức, thứ Bảy lúc 5:30 PM.
- 05/5/2024: Lễ dâng hoa kính Đức Mẹ - Bắt đầu đọc kinh tôn vương Đức Mẹ tại các gia đình
- 12/5/2024: Lễ Quan thầy Khu Thánh Lê Bảo Tịnh
- 18&19/5/2024: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Bán Quán
- 26/5/2024: Lễ dâng hoa kính Đức Mẹ - Lễ Bế Giảng Trường Việt Ngữ & Mừng các con em trong Cộng Đoàn Ra Trường ở Wichita
- 31/5&1/6/2024: Đại Hội Crawfish
- 09/6/2024: Quan Thầy Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể

Đức Giám Mục Carl Kemme Kỷ Niệm 10 Năm

Đức Giám Mục Carl Kemme sẽ cử hành Thánh Lễ mừng kỷ niệm 10 Năm trong cương vị Giám Mục, Chủ Chăn của Địa Phận Wichita vào thứ Tư này 01/5 tại Nhà Thờ Chánh Tòa lúc 12 giờ trưa.

Xin quý ông bà anh chị em cùng thêm lời cầu nguyện cho vị Chủ Chăn của Địa Phận chúng ta luôn được hồn an xác mạnh và luôn sống dưới tác động của Chúa Thánh Thần để hướng dẫn đoàn chiên Chúa giao phó.

Cám Ơn

Cộng Đoàn Giáo Xứ Và Cha Xứ chân thành cảm ơn Quý Cụ Quý Ông Bà Anh Chị Em, Quý Vị trong Ban Chấp Hành Quý Thiện Nguyện Viên, Quý Mạnh Thường Quân, Quý Ân Nhân cùng những Anh Chị Em không cùng Tôn Giáo và Giáo Xứ bạn, vì lòng yêu kính Đức Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang và hưởng ứng tích cực lời mời gọi của Cha Xứ, đã cùng nhau đóng góp sức, thời gian cùng nhau cầu nguyện, chuẩn bị cho tổ chức Thánh Lễ tại Linh Đài, sắp xếp thời giờ tham dự Thánh Lễ sốt sắng và đông đảo. Mọi sự hoàn tất rất tốt đẹp.

Cộng Đoàn Giáo Xứ cũng chân thành cảm ơn quý ân nhân ủng hộ Cộng Đoàn:

- ÔB Lê Văn Thành ủng hộ \$200.
- Anh chị Nam (tôn giáo bạn) ủng hộ \$200.
- Anh Dũng (tôn giáo bạn) ủng hộ \$100.

Nguyên xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, ban mọi ơn lành trên tất cả Quý Vị và Gia Quyển.

Hành Hương Đức Mẹ Âu Châu

Xin được thông báo đến quý ông bà anh chị em về cuộc Hành Hương Đức Mẹ Âu Châu (14 ngày), từ ngày 9 đến ngày 22 tháng 3/2025. Qua 4 nước: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp và Ý. Viếng Đức Mẹ Fatima, Lộ Đức, các thánh Catherine Laboure, Vincent de Paul, Têrêsa Hải Đồng, Cha Thánh Piô 5 dẫu Thánh, Phanxicô Assisi, Clara, phép lạ Thánh Thể Santarem & Lanciano, triều kiến Đức Giáo Hoàng, etc... Mọi chi tiết hay câu hỏi, xin liên lạc cô Mai (316) 258-4128.

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Mời Hạp CN Tới 05/5

Sau thánh lễ Chúa Nhật tới 5-5-2024, kính mời toàn thể đoàn viên LMTT bớt chút thời gian đến tham dự cuộc họp định kỳ tại hội trường, để chuẩn bị mừng lễ quan thầy và bầu Ban Điều Hành cho nhiệm kỳ 2024-2026. Rất mong quý vị đến đông đủ và đúng giờ.

Tài Trợ Chương Trình Truyền Giáo

Giáo Xứ mời gọi quý ông bà anh chị em ủng hộ cho chương trình Truyền Giáo - dạy Giáo Lý cho người Mỹ Bản Xứ ở St. Joseph Apache Mission, Mescalero, New Mexico. Cô Jennifer Wright 316-305-4692 và đội Giáo Lý của cô sẽ đi đến NM dạy Giáo Lý đầu tháng 6 và cần thực phẩm cho 50 người cho ba tuần học như: hotdog, pizza, nacho, sandwich, bánh, nước uống. Giáo Xứ sẽ mua một số đồ khô và giao tiền vào ngày 29/5 để giúp họ mua đồ ăn, nước uống gần điểm truyền giáo. Xin quý ông bà anh chị em rộng lòng chia sẻ những ơn Chúa ban và giúp một tay mang Tin Mừng đi đến những vùng hẻo lánh của nước Mỹ. Mọi đóng góp xin trao cho Cha Xứ hoặc Văn Phòng Giáo Xứ. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý ông bà anh chị em.

Thánh Lễ Cầu Nguyện cho Các Em Ra Trường

Cộng Đoàn Giáo Xứ sẽ tổ chức Thánh Lễ cầu nguyện cho các em Ra Trường vào Chúa Nhật, 26/05 cho những em tốt nghiệp trung học, đại học, hoặc cao học, v.v. Để cho ngày mừng Lễ ra trường của các con em được ý nghĩa hơn, những em tham dự Lễ Ra Trường, xin gửi hình, tên họ và bằng được cấp (nếu là bằng đại học, thì xin nêu rõ ngành) cho Trường Thảo Đào (316) 847-5037 để làm slideshow. Hạn chót để nộp những thông tin trên là thứ Ba ngày 21/5/2023. Xin cảm ơn!

Đọc Kinh Tôn Vinh Đức Mẹ Tháng 5

Bắt đầu tháng 5, Hội Tôn Vương kính mời mọi gia đình trong Cộng Đoàn GX cùng nhau đón Mẹ về với gia đình mình để xin Mẹ che chở phù hộ cho mỗi gia đình chúng ta. Nguyên xin Mẹ Maria chúc lành cho mỗi gia đình.

Đặc biệt: Những gia đình trong Khu Thánh Lê Thị Thành chưa có cơ hội rước Đức mẹ về, xin liên lạc với Trượng/Phó Khu. Xin cảm ơn!

KT Lê Bảo Tịnh Mừng Quan Thầy CN 12/5

Mỗi dịp Lễ Quan Thầy các Thánh Tử Vị Đạo là dịp giúp chúng ta và con em tạ ơn Chúa sự hy sinh mạng sống để gieo mầm Đức Tin cho người Việt Nam và mỗi chúng ta. Xin mời quý bà con trong Khu Thánh và Cộng Đoàn tham dự đông đủ và chung tay giúp tổ chức Lễ kính Thánh Tử Đạo Phaolô Lê Bảo Tịnh vào CN 12/5 sắp tới. Xin cảm ơn.

Khóa Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân

Xin quý ông bà anh chị cầu nguyện cho 25 đôi tham dự Khóa Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân từ chiều thứ Sáu này tới chiều Chúa Nhật được nhiều hoa trái trong đời sống hôn nhân và ơn lành của Chúa.

Cộng Đoàn GX cảm ơn các cha và thầy linh hướng, các anh chị Ban Tổ Chức và anh Mẫn Hoàng ban in ấn đã hy sinh quảng đại phục vụ. Xin chân thành cảm ơn.

Cầu Nguyện cho Các Em Thêm Sức

Đức Giám Mục sẽ đến Giáo Xứ dâng Thánh Lễ và cho 25 em lãnh Bí Tích Thêm Sức thứ Bảy tới 4/5, Thánh Lễ 5:30 chiều. Các em: Helen Bùi, Alexander Chabino, Jasmine Chabino, Alan Đặng, Lilyan Hoàng, Dorothy Hứa, Kenzee Huỳnh, Kayla Huỳnh, Isabella Lê, Anthony Nguyễn, Teana Nguyễn, Joseph Nguyễn, Kevin Nguyễn, Blaise Nguyễn, Quỳnh Anh Nguyễn, Hy Nhân Nguyễn, Huy Minh Nguyễn, Anna Nguyễn, Anh Thị Ngọc Nguyễn, Nhật Yên Đỗ Nguyễn, Anna Như Võ, An Thiên Phùng, Phùng Minh Trinh, Blake Vũ, Elizabeth Tuyền Vũ.

Xin quý ông bà anh chị cùng cầu nguyện cho các em tham dự Thánh Lễ sốt sắng và lãnh nhận nhiều ơn thiêng của Chúa Thánh Thần. Xin cảm ơn.

Chương Trình Giáo Dục Đức Tin & Văn Hóa

CDGX mời gọi quý ông bà, phụ huynh, và các bạn trẻ chung tay xây dựng thế hệ tương lai, cùng giáo dục con em của chúng ta qua chương trình Việt Ngữ, Giáo Lý, sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể và Thánh Lễ Thiếu Nhi vào ngày thứ Bảy. Các chương trình sẽ bắt đầu ghi danh sau các Thánh Lễ Chúa Nhật trong tháng 5. Sẽ có **giá đặc biệt khi ghi danh trong tháng 5.**

Chương trình Giáo Lý mới từ lớp 1 tới lớp 12, để giúp con em biết Chúa và gieo trồng đức tin cho con em, xin mời quý phụ huynh và bạn trẻ tham gia làm phụ giáo (sẽ có training, sách giáo khoa), giám thị, bán đồ ăn cho các em giờ đôi lớp, xin liên lạc anh Ân 519-3125. Xin cảm ơn.